
sþ. 340. Fyrirspurn [240. mál]
til heilbrigðisráðherra um skipulag sjúkrasamlaga.

Frá Guðrúnu Helgadóttur ..
Hefur verið horfið frá hugmyndum um að leggja sjúkrasamlög niður og sameina

starfsemi þeirra Tryggingastofnun ríkisins?


